



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑๑ ๕๒๙๒ ต่อ ๕๐๑๑ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑๑ ๕๓๑๖

ที่ ทส.๑๖๐๑.๗/๑๔๒๗๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และการส่งคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๑.๗/๑๓๘๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ และหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๑.๗/๑๔๒๗๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ของกรมป่าไม้ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และการส่งคืนที่ราชพัสดุ เป็นไปตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น จึงให้สำนัก/กองการอนุญาต/สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓/สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา/หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก ที่มีที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความควบคุม ดูแล และใช้ประโยชน์ ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่แจ้งมาพร้อมนี้ ให้ถูกต้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ให้มีหน้าที่ออกไปสำรวจตรวจสอบที่ดินราชพัสดุหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ จัดทำรายละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริง แนบเอกสารหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและเอกสารหลักฐานของสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ พิจารณากลับกรอง ความเหมาะสมความจำเป็น กำหนดเงื่อนไขหรืออื่นใด ที่เป็นการพึงรักษา สงวนสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือประโยชน์ของกรมป่าไม้ ในการรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ในอนาคตเป็นสำคัญ แล้วรายงานเสนอความคิดเห็นต่อผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองการอนุญาต/ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓/ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา/หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักแล้วแต่กรณี ตามที่ที่ดินราชพัสดุหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตั้งอยู่ เพื่อรายงานอธิบดีกรมป่าไม้หรือรองอธิบดีกรมป่าไม้ที่ได้รับมอบอำนาจ ประกอบการพิจารณาอนุญาตในการขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และการส่งคืนที่ราชพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้